



ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
(Program of Nursing Specialty in Family Nursing Practitioner) รุ่นที่ ๔ (ต่อเนื่อง)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (Program of Nursing Specialty in Family Nursing Practitioner) รุ่นที่ ๔ (ต่อเนื่อง) และได้ดำเนินการสอบภาคทฤษฎีและสอบสัมภาษณ์ รูปแบบ Online ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น

ในการนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ตามรายชื่อตั้งเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนและรายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยสแกน QR code แนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร จันภิลม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

การลงทะเบียนและการรายงานตัว

รายละเอียดของการลงทะเบียนและรายงานตัว ดังนี้

1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกเอกสารใบกรอกประวัติผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางฯ โดยสแกน QR code ด้านล่าง



2. ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษา วพบ. แพร่ เลขที่ ๕๐๖-๐-๗๘๗๓๕-๔ (หรือสแกน QR code) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๘



เงินรายได้สถานศึกษา วพบ. แพร่
BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING PHRAE
สหกรณ์ค่า M20210405162355030

3. ให้ผู้เข้ารับการอบรมอัปโหลดเอกสารการชำระค่าลงทะเบียน ใบกรอกประวัติผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางฯ (ตามข้อ ๑) และเอกสารประกอบการรายงานตัว ตามแบบฟอร์ม โดยสแกน QR code ด้านล่าง



รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ ๔ (ต่อเนื่อง)
ระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	จังหวัด
๑	นายปุลวิชข์ ทองแดง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่	เชียงใหม่
๒	นางศรีนฤภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล	อาจารย์	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่	เชียงใหม่
๓	นางสุปราณี โรจน์สุพร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี	อุดรธานี
๔	นางสาววาสนา หน่อสีดา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี	อุดรธานี

